

ตารางการอบรมโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเสริมองค์ความรู้ในการปฏิบัติการ
ของข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานครและวิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

วันเดือนปี	๐๘.๕๕-๑๐.๑๕ น.	๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.	๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.	๑๕.๕๕-๑๖.๑๕ น.
วันพฤหัสบดี ๓๑ ส.ค. ๖๐	พิธีเปิด/มอบนโยบาย และบรรยายหัวข้อ ประสบการณ์ผู้บริหาร นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย	บรรยายหัวข้อ ประสบการณ์ผู้บริหาร (ต่อ) นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย	การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างสัมคัตีปกครอง ดร.บัณฑิต เศรษฐสิโรตม์	การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างสัมคัตีปกครอง ดร.บัณฑิต เศรษฐสิโรตม์
วันศุกร์ ๑ ก.ย. ๖๐	การทำงานเป็นทีม วิทยากรภาคเอกชน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	การทำงานเป็นทีม วิทยากรภาคเอกชน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	การทำงานเป็นทีม วิทยากรภาคเอกชน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	การทำงานเป็นทีม วิทยากรภาคเอกชน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
วันเสาร์ ๒ ก.ย. ๖๐	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ปรึกษากฎหมาย มท.	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ปรึกษากฎหมาย มท.	การบริหารการพัสดุ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง	การบริหารการพัสดุ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
วันอาทิตย์ ๓ ก.ย. ๖๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด กับการขับเคลื่อนการพัฒนา ระดับพื้นที่ ผอ.สทบ.สป.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด กับการขับเคลื่อนการพัฒนา ระดับพื้นที่ ผอ.สทบ.สป.	บริบทการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีของโลกและจังหวัด ผศ.สุรัตน์ ไทราชย์กุล	บริบทการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีของโลกและจังหวัด ผศ.สุรัตน์ ไทราชย์กุล
๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. ผู้รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. ผู้รับประทานอาหารกลางวัน ๑๕.๓๐-๑๖.๑๕ น. ผู้รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม				

หมายเหตุ ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ตารางการอบรมโครงการศึกษารอบรมหลักสูตร “การเสริมองค์ความรู้ในการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานครและวิทยาลัยมหาไถไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

วัน-เดือน-ปี	๐๘.๔๕-๑๐.๑๕ น.	๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.	๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.	๑๔.๔๕-๑๖.๑๕ น.
วันจันทร์ ๔ ก.ย. ๖๐	การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติ มาบเื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติ มาบเื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติ มาบเื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติ มาบเื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
วันอังคาร ๕ ก.ย. ๖๐	ศาสตราจารย์พระราชกัณฑ์การแก้ปัญหา และการพัฒนา ผู้แทนสำนักงาน กปร.	ศาสตราจารย์พระราชกัณฑ์การแก้ปัญหา และการพัฒนา ผู้แทนสำนักงาน กปร.	กฎหมายปกครอง ความรับผิดชอบ ทางละเมิด และสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ดร.เจตน์ สถาวรศิลป์พร ผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง	กฎหมายปกครอง ความรับผิดชอบ ทางละเมิด และสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ดร.เจตน์ สถาวรศิลป์พร ผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง
วันพุธ ๖ ก.ย. ๖๐	หลักการปฏิบัติในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี การรับเสด็จ การถวายรายงาน และการสมาคม นายสรชัย เทียมทวีสิน ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง	หลักการปฏิบัติในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี การรับเสด็จ การถวายรายงาน และการสมาคม นายสรชัย เทียมทวีสิน ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติและแผนภาค ผู้แทน สศช.	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติและแผนภาค ผู้แทน สศช.
วันพฤหัสบดี ๗ ก.ย. ๖๐	ศูนย์ดำรงธรรมกับ การให้บริการประชาชน ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ และเรื่องราวจังหวัด สป.มท.	ศูนย์ดำรงธรรมกับ การให้บริการประชาชน ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ และเรื่องราวจังหวัด สป.มท.	การคุ้มครองผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค	การคุ้มครองผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค
วันศุกร์ ๘ ก.ย. ๖๐	การเขียนโครงการ และการประเมินผล นายประเสริฐ แยมสรวล	การเขียนโครงการ และการประเมินผล นายประเสริฐ แยมสรวล	การเขียนโครงการ และการประเมินผล นายประเสริฐ แยมสรวล	การเขียนโครงการ และการประเมินผล นายประเสริฐ แยมสรวล